
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป 2565 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา ชุนหลี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายรุงโรจน  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
10.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
13.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
14.นายนพดล   โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
16.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
17.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
18.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
19.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 
20.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บานคาย 
21.นายสุรนิทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานฉาง 
22.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
23.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
24.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
25.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
26.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 

ผูไมมาประชุม 
1.นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
     (ลากิจ) 
2.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง
     (ลาปวย) 
 

3.นายโกวิทย... 
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3.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
     (ลาปวย) 
4.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
     (ลากิจ) 
ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน  จัตตุพร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
8.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
9.นางลัดดาวัลย  ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
10.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
11.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
13.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
14.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
15.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนและวิเคราะหนโยบาย 
17.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง  

18.นางสุมาลี             ถาวรวิริยะนันท           รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
นานาชาติตากสินตากสินแกลง 

19.นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

20.นางประภาวรรณ  ทองรัศมี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
21.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
22.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
23.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
 
 

24.นางสุนทรี… 
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24.นางสุนทรี  ครุฑสมพล ี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
25.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายผังเมือง 
26.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
27.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ รักษาการในตําแหนง 
     หัวหนาฝายปองกันบรรเทาฯ 
28.นายมนัส  ฟุงขจร    นายชางโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
29.นางสาวโสภา  เกษมแสง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
30.นางสาวแพรวไพลิน  ตันติบุตร  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
31.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
32.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
33.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนารายได 
34.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
35.นายวรวุฒ ิ  ดานสมพงศ  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
36.นายพงศปณต ใจยา   นักวิชาการวัฒนธรรม 
37.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
38.นางสาววีนัส  ไหวด ี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39.นายพงศพล  มีศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
41.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
42.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
43.นายรุงโรจน  พงษศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
44.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
45.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
47.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
48.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49.นายประเวชร เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต 
50.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 

เริ่มประชุมเวลา  14.17  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....26.....คน ครบองคประชุม  
 

เรียนเชิญ… 
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           เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖5  ดวยสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  ไดประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565  โดยกําหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแตวันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป  ตามประกาศลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 แลวนั้น บัดนี้ 
ใกลถึงกําหนดเปดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565 แลว อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 19 มีนาคม 2565 
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกําหนดไว  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

             เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ และ     
ประธานสภาฯ   ที ่ปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนา         

สวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติ มีความยินดีเปน  
อยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
สมัยแรก ประจําป 2565 ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป ประกอบกับ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหง
การประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
แลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ - ไมมี - 
ประธานสภาฯ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม ๒๕๖4 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทอง ถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินได
มีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.เผาพัน โสภณ 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.เผาพัน โสภณ รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.เผาพัน โสภณ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
กรรมการ/เลขาฯ นายเผาพัน โสภณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
  ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 
  ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ            

ครั้งท่ี 1/25๖5 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 4         
(ชั้น 8) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้    
 ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เปนประธานกรรมการ  
นายเผาพัน  โสภณ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 

 

ขอ 3 รายงาน… 
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 ขอ 3 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 24 ธันวาคม 
2564 มีจํานวน 39 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมาประชุม จํานวน 
26 คน ลาประชุม จํานวน 4 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 13 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและ
เห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

 ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
- นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย แจงใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

ดังนี้  เรื่องแรก แหลงทองเท่ียวใหม บริเวณอางเก็บน้ําเขาจุก และเรื่องสุดทายถนนของ อบจ.
ระยอง ทําเม่ือป พ.ศ. 2554  ไมไดปรับปรุงมา 20 ป  ทําใหถนนเสื่อมสภาพจนเกือบจะใช
งานไมได 

- นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ แจงใหท่ีประชุมทราบ ตอเนื่องจาก ส.อบจ.อรรถพล 
พันธเฉลิมชัย ซ่ึงรูมาวาถนนท่ีมันพังขนาดนี้คือวา มีรถบรรทุกหลบมาใชเพ่ือหนีการตรวจชั่ง
น้ําหนัก 

- นายสุทิน แกวประถม สอบถามท่ีประชุมเรื่อง งานกอสรางเมรุ วัดหนองสนม 
ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแลว 

- นายเสนาะ ยมหา สอบถามท่ีประชุมในวาระการประชุมท่ี 9 อยากทราบวาแปลงท่ี
คนนํามาท้ิงกัน หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบและจัดการอยางไร 

โดยเลิกประชุมเวลา 16.17 น. 

   ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดแจก ใหทุกทานอาน    

ลวงหนาแลว     
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....22....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอ มติท่ีประชุม    

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท ื่  24 ธันวาคม 2564        
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท ื่  24 ธันวาคม 2564        
โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
    รับรอง           จํานวน .......21.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง  ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

          - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖5   
     - สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๖6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ   (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
   มาตรา ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  
      ฯลฯ 
    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ ๖ แลวการประชุมสภา
ทองถ่ิน มี ๒ ประเภท คือ  

                             (๑) การประชุมสามัญ  
      ฯลฯ 

ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของป ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจํ าปส มัยแรกของป ถัดไป               
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จะเรียง
ประธานสภาฯ ตามลําดับกอนหลัง  โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป 2565 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖5 

    ขอเชิญ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 
 
 
 
 

ส.อบจ.ศุภชัย… 
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ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล กระผมนายศุภชัย จิตรดล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจําป  ๒๕๖5 มี กําหนด ๔๕ วัน ตั้ งแต
วันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖5  เปนตนไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖5   เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  ตามท่ี ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เสนอ  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๖5  มีกําหนด  ๔๕  วัน ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖5
 เปนตนไป 

    เห็นชอบ           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไป เปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2566 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖6 

    ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุ งโรจน  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอเมืองระยอง  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖6 มี กําหนด ๔๕ วัน ตั้ งแต
วันท่ี 6 กุมภาพันธ ๒๕๖6  เปนตนไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖6  เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖6  ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เสนอ  
โปรดยกมือข้ึน 

 
มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖6 มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 
๒๕๖6   เปนตนไป 

    เห็นชอบ           จํานวน ........22........คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ..........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 มอบนายเดชาธร รูปเลขา รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด      
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ขอเสนอ   

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม   

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

งานบริหารท่ัวไป… 
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งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 
สํานักปลัดฯ 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนเงิน 19,000.-บาท (หนี่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ       
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการเก่ียวขาว เพ่ือสืบสานรักษาและตอยอดโครงการพระราชดําริ เปนเงิน 

65,600.- บาท (หกหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น  
- โรง เรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ านค าย (วัดหวายกรอง)   เปน เ งิน 

1,710,000.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนี่งหม่ืนบาทถวน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
- คาจัดซ้ือเรือตรวจการณชายฝงทะเล เปนเงิน 2,200,000.- บาท (สองลาน-   

สองแสนบาทถวน) 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
- โครงการติดต้ังระบบโซลาเซลลสําหรับเครื่องสูบน้ําเขาบอกักเก็บน้ําดิบ เปนเงิน  

4,000,000.- บาท (สี่ลานบาทถวน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   
 
 

- รายจาย... 
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- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  เปนเงิน 8,924,000.-บาท (แปดลานเกาแสน-

สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เปนเงิน 19,000.-บาท (หนึ่งหม่ืน-          

เกาพันบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น เปนเงิน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
- คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนพรอมติดตั้ง เปนเงิน  33,600.-บาท  

(สามหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
- คาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ เปนเงิน  1,664,000.- บาท (หนึ่งลานหกแสน-    

หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
- คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ เปนเงิน 240,000.-บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน 
- คาจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เปนเงิน 12,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- คาจัดซ้ือโตะ เกาอ้ีโรงอาหาร  เปนเงิน 1,710,000.-บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน-  

หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 
 

กองชาง ... 
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กองชาง 
- โครงการปรับปรุง ระบบระบายน้ําและภูมิทัศน ภ ายในสนามกีฬากลาง

จังหวัดระยอง เปนเงิน 11,000,000.- บาท  (สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
กองชาง  
- โครงการปรับปรุงปายศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคา

ผลิตภัณฑชุม ช น  (OTOP)  เ ปน เ งิน  2 , 220 , 000 . -บาท (สองลานสองแสน -    
สองหม่ืนบาทถวน) 

รายการโอนลด จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 16,918,600.- บาท (สิบหกลาน-
เกาแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) 

รายการโอนไปเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 
16,918,600.-บาท (สิบหกลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ขอเสนอ   

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  

ด วยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจําเป นต องขออน ุม ัต ิแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

  แผนงานการศึกษา 
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวด คาครุภัณฑ 
   ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  
   โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  
   - คาจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี 
   - คาจัดซ้ือโตะหินแฟนซี 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานกอสราง 
  งบลงทุน 
  หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

   ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
   กองชาง 
   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยูเจริญ 1 - 5 เชื่อมถนนทวีสุข 1 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ  ญัตตินี้เปนการแกไขขอความ ยกตัวอยางเชน คาจัดซ้ือโตะวาง
คอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี งบประมาณที่ตั้งก็คือ 27,000 บาท ไมไดเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของงบประมาณนะครับ เปลี่ยนแปลงเรื่องของสเปคนิดหนอย โตะคอมพิวเตอรจากเดิม 
60 x 120 x 75 ซม. เปลี่ยนเปน 60 x 80 x 75 ซม. เนื่องจากวาในทองตลาด    
บางขนาดอาจจะไมไดผลิตแลวนะครับ เราก็จะมาดูเทียบเคียงใหคุณสมบัติใหเหมาะสม 
และราคาไมเปลี่ยนแปลงนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ       จํานวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบโครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
   มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 
 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยก          
ขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน 

  ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว
ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลทําใหพ้ืนท่ีจังหวัดระยองมี
ปริมาณขยะท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ในขณะท่ีขีดความสามารถ
ในการรองรับขยะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนั้น ไมเพียงพอตอปริมาณขยะอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน  
จึงนําไปสูกระบวนการลักลอบท้ิงขยะผิดกฎหมาย  ซ่ึงกอใหเกิดมลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
รวมถึงสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  
จึงไดดําเนินโครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตราย  
เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดแยกขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตราย 
เชน เศษพลาสติก ยาง ไม เศษกระดาษ เพ่ือนําสวนท่ีใชไดนําไปใชประโยชนตอ และนําสวนท่ีเหลือ
ใชเปนเชื้อเพลิง RDF สําหรับเปนวัตถุดิบ ในการผลิตกระแสไฟฟา โดยขยะอุตสาหกรรม      
ท่ีไมเปนอันตรายจะมีคาความรอนสูงและมีคาความชื้นคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับขยะ
ชุมชน จึงนับวาเปนเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมอยางยิ่งในการผลิตกระแสไฟฟา อีกท้ังยังเปนการนํา
วัสดุท่ีเหลือใชนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน โดยมีเอกชนเปนผูลงทุน ออกแบบ กอสราง
และติดตั้งระบบคัดแยกขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตราย เพ่ือใหจังหวัดระยอง มีระบบการ
บริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายท่ีครบวงจร สามารถแกไขปญหาการลักลอบ
ท้ิงขยะและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ท้ังยังเปนการรองรับการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใตการสงเสริมเทคโนโลยีท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตามนโยบายของรัฐบาล 

  ดังนั้น เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวไดรับการบริหารจัดการอยางเปนระบบ      
และเปนไปตามวัตถุประสงค จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
ได โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการให เอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน เพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองจะไดดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเขิญ นายก อบจ. อภิปรายเพ่ิมเติม เก่ียวกับญัตติครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 
 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่องนี้คงเปนเรื่องใหม ท่ีทุกทาน 
 ตองชวยกันศึกษา เนื่องจากจังหวัดระยองนั้นกระผมเคยพูดไวแลววาเราเปนจังหวัดท่ีมีครบ   

มีท้ังการทองเท่ียว อุตสาหกรรม การเกษตร ในประเด็นท่ีกระผมจะเรียนทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาขยะมีดังนี้ 1.ขยะชุมชน 2.ขยะติดเชื้อ 3.ขยะอุตสาหกรรม    
ท่ีไมเปนอันตราย และ 4.คือขยะอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย วันนี้ อบจ.ระยอง ทําไปแลว   
คือขยะชุมชน เราจัดการเรียบรอยมีแผนชัดเจน เราผานสภาฯ นี้ไปแลวครับ โรงท่ี 1 จบไป
แลวครับ โรงท่ี 2 กําลังเสนอใหทานผูวาฯ พิจารณาแลวสงเรื่องไปเปนการรวมทุน PPP 
เหมือนกัน สวนโรงกําจัดขยะติดเชื้อเรามีครบแลวนะครับ กําลังดําเนินการกอสราง และเรา
พรอมรับท้ังภาคตะวันออก จบไป 2 เรื่องแลวนะครับ ท้ังขยะชุมชนและขยะติดเชื้อ ตอนนี้
เหลืออีก 2 อยาง คือขยะอุตสาหกรรมท่ีไดแถลงไปแลว เนื่องจากจังหวัดระยองมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเยอะมาก ซ่ึงแตละโรงงานตองมีขยะอุตสาหกรรม โดยขยะอุตสาหกรรมก็จะมี 2 
ประเภท คือแบบไมอันตรายและอันตราย ซ่ึงขยะอุตสาหกรรมท่ีอันตรายเรายังกาวไมถึง
เพราะตองมีเรื่องวิชาการเหมือนท่ี GENCO ทํา แตในวันนี้เราจะมีพูดกันในเรื่องของขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไมอันตราย ในแตละโรงงานมีขยะอุตสาหกรรมท่ีตองท้ิงเยอะ โดยโรงงานแตละท่ี 
เขาจะนําขยะออกมาโดยการประมูล พอประมูลออกมาแลวเขาก็นํามาคัดแยก คือคัดแยกท่ี
ขยะนํามาขายไดก็ขายไป สวนท่ีนําไปขายไมไดก็นําไปลักลอบท้ิง ซ่ึงมีเยอะมาก แลวการเก็บกู
ขยะท่ีลักลอบท้ิงนี้นะครับ ตองใชงบประมาณ 100 ลานบาทเปนอยางต่ํา มีการรองเรียนมานาน
แลวครับ แตก็ยังไมมีหนวยงานไปเก็บกู สุดทายน้ําท่ีซึมผานขยะเหลานี้ก็ซึมผานไปยังระบบน้ํา
ใตดินกอใหเกิดความเสียหายมาก ในจังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะแตไมมี
แหลงท่ีจะรวบรวมขยะเหลานี้ ถามีการจัดการก็สามารถนําไปยอยใหเปนชิ้นเล็กลงเพ่ือนําไป
เปนเชื้อเพลงในการผลิตไฟฟาได ในวันนี้กระผมไดเริ่มขยับมาจัดการขยะอุตสาหกรรมไม
อันตราย เราไมมีเงินลงทุนไมมีความชํานาญ เราเปนเจาของโครงการท่ีจะดําเนินการนําขยะ
อุตสาหกรรมไมอันตรายท่ีเขาคัดแยกแลวท่ีใชไมไดก็นํามาใหเรา เราก็นํามาคัดแยกอีกทีเพ่ือนํา 
ไปเปนเชื้อเพลิงสงใหโรงไฟฟา โดยในการประชุมสภาฯ คราวกอนเราก็ไดผานญัตติโรงไฟฟา
ไปแลว แตในวันนี้เรามาดําเนินการ PPP ในเรื่องของการคัดแยกขยะ คือ อบจ.เราจะไมลงทุน
อะไรเลย ลงทุนเฉพาะท่ีเรามีอยู โดยในเรื่องของรายไดผลกําไร กระผมไดตั้งคณะกรรมการ
แลว ทานมาใหขอมูลไดนะครับ ขยะชุมชนกระผมไดมอบรองนายกฯประสานต ใหกํากับดูแล 
สวนขยะอุตสาหกรรมไมเปนอันตรายก็ไดมอบรองนายกฯกิตติ ใหดูแล ทําคูกัน โดยในเรื่อง
ขยะชุมชนนั้นเปนเรื่องงายเพราะเรามีแผนตางๆอยูแลว สวนขยะอุตสาหกรรมไมเปนอันตราย
นั้น เปนเรื่องใหม แตทุกทานก็เห็นดวย เพราะกระผมไดนําปญหาไปปรึกษากับทานเลขาฯ   
EEC แลววาปญหาเปนอยางไร ทานเห็นดวยวา อบจ. ตองเปนคนจัดการ ไมอยางนั้นก็ไมรูวา
จะมีหนวยงานใดมาจัดการ เราจึงตองเปนตนเรื่องในการจัดการเรื่องนี้โดยการ PPP ในเรื่อง
ของการคัดแยกกอน สวนคนท่ีประมูลขยะไปเอาไปคัดแยกของดีไปขายหมดแลวไมเปนไร   
แตของท่ีขายไมไดตองเอามาสงใหเรา เราจะแยกและสับเพ่ือสงใหโรงไฟฟา นี่คือเปาหมาย 
โดย PPP คือรวมทุนทุกเรื่อง ตั้งแตโรงคัดแยกไปจนถึงโรงไฟฟา โดย อบจ. ก็ดูอยางเดียววา 

 
 

เราจะได... 
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 เราจะไดรายไดมาเปนรายไดประจําปของ อบจ. ไดอยางไรปละเทาไร ถาเปนไปตามแผนนี้ 
โรงคัดแยกเราก็ได โรงไฟฟา 2-3 โรงเราก็ได เราไมสามารถใชงบประมาณเราเองได เราจึง
ตองใชการรวมทุนเปนหลัก จึงขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ 
ดังกลาวมานี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบโครงการใหเอกชนรวมลงทุนระบบคัดแยกขยะอุตสาหกรรมท่ีไมเปน
อันตรายเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน   

   อนุมัติ       จํานวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด 
กรณีผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 
   ขอ 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวา

หนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   (2) มีรายไดไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียว หรือมีความจําเปนตอง

กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 
 
 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด กรณี

ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ.2567 ของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 

  ขอ 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวา
หนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข (2) มีรายไดไมเพียงพอ       
ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียว หรือมีความจําเปนตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
มากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีความประสงคจะตองดําเนินการ เชาเครื่องคอมพิวเตอร 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 208 เครื่อง เพ่ือใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน         
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567)        
โดยรายละเอียด ดังนี้ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งไว 1,528,800.- บาท (ดําเนินการเชา จํานวน 7 เดือน 
ตั้งแตเดือน มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2565) 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งไว 2,620,800.- บาท 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งไว 2,446,080.- บาท 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 6,595,680.- บาท  
  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอไป 
  กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนมัธยมตากสิน

ระยอง จํานวน 208 เครื่องนั้น เดิมเลยเราไดใชเงินคาบํารุงการศึกษาในการท่ีจัดเชา       
แตเนื่องจากเราไดทําเรื่องไปยังคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรและ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง ไดเสนอไปขออนุมัติไวจํานวน 3 ป 
ตอเนื่อง โดยทางคณะกรรมการฯ ไดมีมติอนุมัติ ใหทางโรงเรียนมัธยมตากสินระยองสามารถ
ท่ีจะดําเนินการไดท้ัง 3 ป แตจากระเบียบการใชเงินรายไดสถานศึกษานั้น ไมสามารถท่ีจะทํา
ขอผูกพันได เราจึงมีความจําเปนท่ีจะทําขอผูกพันเพ่ือใหการอนุมัติของคณะกรรมการและ
จัดการระบบคอมพิวเตอรถูกตอง จึงตองมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ แหงนี้ ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ เชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ เชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด กรณีผูกพันงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

เห็นชอบ        จํานวน .....22....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ...............คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก 
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ    

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 
   ขอ 3 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขนาดเล็กและ

สถานศึกษาขนาดใหญ ประกอบดวย  
   (๕) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนหนึ่งคน  
   ขอ ๖ ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
   (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๓ (๕) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น  
   ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตาม

ขอ ๓ วรรคหนึ่ง พนจากตําแหนง เม่ือ  
   (๒) ลาออก  
 
 

ขอ ๑๐ ในกรณี… 
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   ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๓ วรรคหนึ่ง พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยู ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
จะไมดําเนินการก็ได และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียด 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
 ขอเสนอเรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
  ดวยนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ตําแหนง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอลาออก เนื่องจาก
ไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ จึงไมสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ี
เปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองเปนไปดวยความเรียบรอย 
ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ  
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ขอ 3(5) ขอ 6(3) ขอ 9 และขอ 10                      
จึงขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดคัดเลือกผูแทน จํานวน 1 คน  
เพ่ือเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรเปนกรรมการ 
ประธานฯ  ท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน    
  มัธยมตากสินระยอง  
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง
ท่ี 3 อําเภอบานคาย ขอเสนอ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอผูรับรอง / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม 
ประธานฯ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล ทานยินยอมหรือไม  

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล ยินยอมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เสนอ 
ประธานฯ 

มติท่ีประชุม   เลือก ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง เพ่ือทราบ 
9.1 หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและส่ิงกอสรางโรงเรียนวัดสมบูรณาราม 
ขอรับโอนอาคารอบจ.ระยอง ภายในพ้ืนที่โรงเรียนวัดสมบูรณาราม     
หมูท่ี 6 ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พรอมครุภัณฑ 
จํานวน 264 รายการ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560 
   ขอ 215 หลังจากตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน

ของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

       ฯลฯ 
   (3) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศล ตาม

มาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียด 
 

 
 

นายประสานต… 
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นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2  
  ขอเสนอเรื่อง หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งกอสรางโรงเรียนวัดสมบูรณาราม   
  ขอรับโอนอาคารอบจ.ระยอง  ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดสมบูรณาราม หมูท่ี 6 ตําบลสํานักทอน  
  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พรอมครุภัณฑ จํานวน 264 รายการ 

    ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการกอสรางอาคาร อบจ.
 ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดสมบูรณาราม หมู ท่ี 6 ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง
 จังหวัดระยอง พรอมจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 264 รายการ นั้น 

   เนื่องจากโรงเรียนวัดสมบูรณาราม มีความประสงคขอรับโอนอาคาร  และ
 ครุภัณฑดังกลาว ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และคณะกรรมการสอบหา
 ขอเท็จจริงไดดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว   

    เพ่ือมิใหเปนภาระผูกพันในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยอง ในการซอมแซมบํารุงรักษา และใหหนวยงานของรัฐท่ีจะขอรับโอนสามารถบริหาร
 จัดการบํารุงรักษา ใชประโยชนจากอาคารและครุภัณฑ จํานวน 264 รายการ องคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง จะดําเนินการโอนอาคารและครุภัณฑดังกลาว โดยถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560               
ขอ 215 (3)  

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  
ประธานฯ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเรื่องเพ่ือทราบ ขอ 9.2 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รองประธานสภาฯ(1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 และแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานฯ  (พ.ศ.2566-2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
    ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ินฯ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง การประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 6 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

    ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561–2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6  และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แลวเสร็จและ
ประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

    เพ่ือใหการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนไปดวยความเรียบรอยสามารถใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 24  

  จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองรับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  
ประธานฯ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
 ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 2 

อําเภอเมืองระยอง ขอกราบขอบพระคุณทานนายกอบจ.ระยอง ท่ีไดอนุมัติโครงการ 
 
 

เสริมสราง... 
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เสริมสราง สงเสริมการทอผาลายโบราณหรือเรียกวาผาตาสมุก และในวันท่ี 21 มกราคม 
2565 ท่ีผานมานั้น ทานผูวาราชการจังหวัดระยองไดประกาศใหผาลายกะหมุกหรือผาลาย
สมุก เปนลายผาประจําจังหวัดระยอง โดยจะมีการกําหนดแถลงขาวพรอมท้ังจัดโครงการ
สงเสริม สื่อสารการทอผาลายโบราณ ในวันท่ี 26-27 มีนาคม 2565 ณ บริเวณศูนยการ
ทองเท่ียวริมชายหาดทะเลบานเพ เนื่องในวันนี้มีการเปดสมัยประชุมสภาฯ ดิฉันจึงไดขอ
อนุญาตทานประธานสภาฯ เชิญทานวัฒนธรรมจังหวัดระยองมานําเสนอรายละเอียด     
พรอมท้ังประชาสัมพันธถึงประวัติความเปนมาของผาลายตากะหมุกตอไป  

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายวรวุฒิ ดานสมพงศ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
วัฒนธรรม กระผมนายนายวรวุฒิ ดานสมพงศ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ขอกราบขอบพระคุณสภาฯ   
จังหวัดระยอง แหงนี้ ท่ีไดใหเกียรติกระผมไดเขามานําเสนอถึงเรื่องราวมรดกอันล้ําคาของพ่ีนองชาว      

จังหวัดระยอง นั้นก็คือผาตากะหมุกท่ีไดสูญหายไปจากจังหวัดระยอง นานนับกวา 80 ป และ
ในวันนี้ไดปรากฏข้ึนมาอีกครั้งหนึ่งภายใตการผลักดันขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
โดยทานนายก อบจ.ระยอง ไดกรุณาสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้จนประสบความสําเร็จ อนุญาต  
ใหทุกๆทานรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆครับ ทานผูวาราชการจังหวัดระยองไดลงนามในประกาศของ
จังหวัดระยองใหผาลายกะหมุกเปนลายผาประจําจังหวัดระยอง หลายทานอาจจะไมคุนชื่อผา
ตากะหมุกนะครับ ภาษาทางการผาตากะหมุก จะเรียกวา ผาตาสมุก สําหรับคําวากะหมุกคือ
ภาษาถ่ินระยอง เพ่ือรักษาไวเราจะเรียกวาเปนผาตากะหมุก แตถาเปนภาษาระยองก็จะเรียกวา 
ผาตาสมุก สําหรับผาตากะหมุกนั้นมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของพ่ีนอง
ชาวจังหวัดระยองมาเนิ่นนานมาแลวนะครับ สมัยท่ีรัชกาลท่ี 5 ทานไดเสด็จประภาสทางฝง
ภาคตะวันออกและทานไดพระราชนิพนธลงในจดหมายเหตุระยะทางจันทบุรี ขณะท่ีพระองค
เสด็จมายังแสมสาร ทานเขาจังหวัดระยอง และทานพระยาศรีสมุทรโภคชัยหรือทานเกียรติ
ยมจินดา ทานก็ไดเขาเฝาและนําผลิตภัณฑสินคาท่ีมีความโดดเดน ท่ีมีคุณคาไปสงพระองค
ทานและสิ่งหนึ่งท่ีนําไปถวายในนั้นก็คือผาตาสมุก นั้นคือครั้งแรกท่ีปรากฏเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร โดยพระราชนิพนธของพระองคทานเอง จดหมายเหตุระยะทางจันทบุรี 
จากนั้นทานรัชกาลท่ี 5 เสด็จมาถึงบานเพ ณ บานเพแหงนั้น พระยาไกรโกศรีทานไดเด็ด
กัลปงหาแดงกับขาว ถวายพระองคทาน พระองคทานทรงพอพระทัยเปนอยางยิ่ง พระองค
ทานจึงพระราชทานผาตาสมุก ให กับพระยาไกรโกศรีแบง ให ไปประมาณ 1 ผืน  
นั่นคืออีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนและหลังจากนั้นมา ป พ.ศ.2487 สมัยนั้นรัฐบาลมี
นโยบายใหมีการใชจายท่ีประหยัดจึงทําใหมีการใหสมรสหมูเกิดข้ึน จังหวัดระยองไดมีการ
สมรสหมูเชนเดียวกัน มีทานหนึ่งอาศัยอยูท่ีตําบลเพ ไดสมัครใจเขารวมสมรสหมูในครั้งนั้น 
ปรากฏวานายเลี้ยง สิทธิชัย ไดเขารวมพิธีสมรสหมูโดยแตงชุดสากลแตเปนลายผาตาสมุกครับ 
นั้นคืออีกหนึ่งหนาทางประวัติศาสตรท่ีหลงเหลือเปนรองรอยมรดกคุณคาทางวัฒนธรรมของ 

 

 

พ่ีนอง... 
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   พ่ีนองชาวจังหวัดระยอง ท่ีปรากฏอยางเปนรูปธรรม จากวันนั้นป 2487 จนถึงปจจุบันไม
ปรากฏผาตากะหมุก(ผาตาสมุก) อีกเลยครับทานครับ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
และสภาฯแหงนี้ไดรวมกันผลักดัน ไดรวมกันสนับสนุนในการนํามรดกอันมีคุณคาชิ้นนั้นท่ี
กระผมไดนําเรียนไปเม่ือเบื้องตนท่ีมีความสําคัญของชาวจังหวัดระยองกลับคืนมาครับ ฉะนั้น
แลวทานผูวาราชการจังหวัดไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้ึนมาหนึ่งชุด และในท่ีสุด
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565 หนาประวัติศาสตรของจังหวัดระยองเรา ผาตากะหมุกไดถูก
ประกาศวาใหเปนลายผาประจําจังหวัดระยอง การท่ีเรามีลายผาประจําจังหวัด การท่ีเรา
ผลักดันใหผาตากะหมุกกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดระยองนั้น เปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
พวกเราทุกภาคสวนเห็นพองตองกันท่ีจะใหมีการจัดแถลงขาวและมีการเปดตัวผาตากะหมุก 
เราจะจัดวันท่ี 26-27 มีนาคม 2565 ท่ีตําบลเพ จังหวัดระยอง ซ่ึงเปนท่ีท่ีองคสมเด็จ    
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานผาตากะหมุกใหกับพระไกรโกศรี วันท่ี 26-27 มีนาคม 
2565 จะมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงเรื่องราวเก่ียวกับผาตากะหมุก มีการจําหนายสินคา
ทางวัฒนธรรมและสินคาท่ัวไป มีการแสดงแสง สี เสียง มีวงดนตรีรวมสมัยและมีการประกวด
นางแบบจังหวัดระยอง ท่ีเคยเขาประกวดระดับประเทศและไดรับรางวัลมากมายคือนางแบบ
เด็กและเยาวชน จะรวมจัดงานในครั้งนี้ดวย เราจะรวมมือกันระหวาง อบจ.ระยอง เทศบาล
ตําบลเพ และมีภาคเอกชนมารวมดวย และสุดทายนี้ขออนุญาตกราบขอบพระคุณ  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดกลับมามี  
ชีวิตอีกครั้งและเราจะไดรวมกันอนุรักษ สืบสานและตอยอดผาลายกะหมุกของเรา ใหคงอยูคู
จังหวัดระยองสืบไป ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอขอบคุณทานวัฒนธรรมจังหวัด

ระยองครับ กระผมก็ไมเคยทราบเรื่องความเปนมานะครับ ทานวัฒนธรรมจังหวัดระยองมาพบ
และเลาใหกระผมฟง กระผมก็สนใจนะครับเปนเรื่องท่ีดีและเปนผาประจําจังหวัดระยอง 
กระผมอยากจะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติ วาเราควรจะมีผาตัด
ชุดเปนผาลายกะหมุกของระยองและยินดีท่ีเราจะสนับสนุนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 

 อําเภอแกลง มีเรื่องจะหารือมายังคณะผูบริหารนะคะ ไดรับคําถามจากทางเจาหนาท่ี 
 
 

 
โรงพยาบาล... 
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โรงพยาบาลแกลง เก่ียวกับเรื่องเครื่องมือเครื่องใช หลังจากท่ี อบจ.ระยองขอคืนโรงพยาบาล
สนาม มีเครื่องมีเครื่องใชท่ีอยูเยอะ อยากจะเรียนสอบถามไปยังอาคารเอนกประสงคของ 
อบจ. ท่ีอยูบริเวณเข่ือนประแสรยังมีท่ีพอเก็บเครื่องมือเครื่องใชไวกอนไหมคะ ขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ รองนายก คนท่ี 2 ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 

สวนนี้เปนโรงเรียนพอยูพอกิน อาคารเอนกประสงคตรงนั้นทางจังหวัดระยองไดมอบสวนของ
อาคารใหแลวแตถานําไปเก็บเกรงวาจะสูญหายเพราะยังไมมีเจาหนาท่ีไปอยูตรงนั้นเลย 
ตอนนี้เปนชวงกําลังเดินเนินการอยูครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ทานนายกอบจ.ระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คือเรื่องนี้โรงเรียนพออยูพอกิน เรา

จะตองเขาไปทําแผนปรับปรุงกอน เพราะเวลานี้มีความจําเปนท่ีตองใชอะไรบางอยาง แตตอนนี้
ไมมีเจาหนาท่ีอยูเลย  

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อําเภอวังจันทร  
อนุญาตชี้แจงนะครับ ตอนท่ีเราไปตรวจสอบประตูหนาตางบางสวนยังไมไดซอมเลยครับ  
เกรงวาพ้ืนท่ีจะยังไมพรอมใชงานนะครับ ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 

 อําเภอแกลง ขอบคุณคะ จะนําเรื่องกลับไปเรียนใหทานผอ.โรงพยาบาลแกลงใหทราบอีกครั้ง
คะ ขอบคุณคะ 

 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม เพ่ือสรางสรรคความเจริญ 
ประธานฯ ใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา และทายนี้
ขออวยพรใหทุกทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       
ผมขอปดประชุม      

เลิกประชุมเวลา   15.38 น.     

 

 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 


